

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง [สศค.] คาดว่า เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 4.0 มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการส่งออกสินค้า การขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน และการท่องเที่ยว โดยภาคธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.2 ธุรกิจประกันวินาศภัยยังมีสถานะการแข่งขันของธุรกิจที่รุนแรงโดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์

แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมวินาศภัย บริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิได้ที่ 260 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2559 ถึงร้อยละ 31.1 โดยเบี้ยประกันภัยรับเติบโตร้อยละ 0.9 มีระดับเงินกองทุนที่เพียงพอด้วยอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน [Capital Adequacy Ratio : CAR] ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ที่สูงถึงร้อยละ 420.8 ซึ่งเป็นผลจากการมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ นอกจากนี้ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้รับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2559 [e-Claim Awards 2016] จากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย [คปภ.]

เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีคุณธรรม ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต [Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption] โดยได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการทบทวนนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อความมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ “องค์กรคุณธรรม” ตามปณิธานที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในที่สุด

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณมายังผู้เอาประกันภัย พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานที่ได้ทุ่มเทสติปัญญา แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เนื่องในโอกาสการย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 72 บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตและผลตอบแทนได้อย่างมั่นคงในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน โดยพร้อมเป็นส่วนร่วมในการสนับสนุนการเติบโตและก้าวหน้าให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยความมั่นคง และยั่งยืนสืบไป



ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ